

มาตรฐานที่ 6

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

ที่	ผลงาน/รายการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
1	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนสามารถคิดและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำ เช่น โครงการประหยัดไฟกำไรสองต่อ , โครงการงานวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น	โครงการ โครงการ ภาพถ่าย
2	การจัดให้นักเรียนทำโครงการในรายวิชาฟิสิกส์ โดยผู้เรียนสามารถคิดประดิษฐ์โครงการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เกิดทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดโครงการที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้	ภาพถ่าย
3	มีการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน โดยมีการวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	รายงานการวิจัย
4	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีการนำผลงานโครงการได้แสดงต่อผู้ที่เข้าร่วมชม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดี	ภาพถ่าย
5	ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน นำมาช่วยสอนกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ โดยผู้ช่วยสอนนั้นต้องเตรียมความรู้มาเป็นอย่างดี เพื่อตอบข้อซักถามจากเพื่อน ๆ ภายในห้อง ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเองกล้าถามข้อสงสัยและกล้าตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้แนะนำ	ภาพถ่าย

ที่	ผลงาน/รายการปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
6	<p>การจัดทำโครงการประหยัดไฟกำไรสองต่อ เป็นการรณรงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน โดยกำหนดกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนได้ไปกำหนดวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านของตนเอง ซึ่งมีกำหนด 3 เดือน เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้จากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี</p>	<p>แบบสรุปโครงการ</p>
7	<p>ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เกิดความมั่นใจในตนเอง และเป็นการตรวจสอบความรู้ที่ได้ศึกษาไป</p>	<p>คำสั่ง</p>